



ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย

จังหวัดนครราชสีมา

โทร ๐-๔๔๔๙๕๖๖

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับที่ ๒๐ / ๒๕๕๖

เตือนให้เกษตรกรระวังการระบาดของโรคข้าว หลังน้ำลด

นายทวี จงปัดนา เกษตรอำเภอโชคชัย แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวว่า เนื่องจากในช่วงนี้ในพื้นที่ของอำเภอโชคชัย มีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ประกอบกับกลางวันมีเมฆครึ้มและกลางคืนมีน้ำค้าง ซึ่งสภาพเช่นนี้เหมาะต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา สาเหตุของโรคพืชต่างๆ โดยเฉพาะเชื้อราสาเหตุโรคพืชบางชนิดได้ไหลมากับน้ำกระจายทุกพื้นที่ เกษตรอำเภอโชคชัยมีความห่วงใยและเตือนให้พี่น้องเกษตรกรเฝ้าระวังเพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้เชื้อโรคดังกล่าวเกิดการระบาดขึ้นในนาข้าวที่ปลูก ซึ่งโรคเชื้อราในพืชที่พบในนาข้าวมักจะเกิดขึ้นหลังน้ำลดคือ โรคไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง เป็นต้น เพื่อเป็นการรับมือกับโรคที่ตามมาได้ทัน่วงทีและไม่ให้นาข้าวได้รับความเสียหายหรือเสียหายน้อยที่สุด จึงขอให้เกษตรกรได้นำแนวทางในการป้องกันไปปฏิบัติ ดังนี้

๑. ในพื้นที่น้ำท่วมขัง ถ้าต้นข้าวยังมีชีวิตอยู่รอด โดยสังเกตลักษณะต้นข้าวหลังน้ำลดประมาณ ๓ วัน หากพบส่วนของต้นข้าวยังมีสีเขียวและเพิ่มมากขึ้นในเวลาต่อมา ให้ชะลอการไถพยุ หากพบใบข้าวเริ่มแสดงอาการสีเหลืองให้ไถพยุไนโตรเจน จะทำให้ต้นข้าวสามารถฟื้นตัวได้ภายในเวลา ๕ วัน

๒. ให้เกษตรกรสำรวจตรวจแปลงนาโดยดูใบข้าว ถ้าสังเกตมีจุดบนใบข้าวในระยะแตกกอ เป็นรอยขีดสีน้ำตาลที่ข้อต่อของใบและเปลี่ยนสีเทา ให้เตรียมการควบคุมโดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ดังนี้

- หลังน้ำลด ควรฉีดพ่นด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา (ครั้งที่ ๑) อัตรา ๑ กก./น้ำ ๒๐๐ ลิตร ให้ทั่วทั้งแปลงเพื่อควบคุมไม่ให้เชื้อราโรคข้าวระบาดไปยังต้นอื่นๆ

- ฉีดพ่นอีกครั้งด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา (ครั้งที่ ๒) อัตรา ๑ กก./น้ำ ๒๐๐ ลิตร เมื่อข้าวอยู่ในระยะตั้งท้องหรือใกล้ออกรวง

๓. ถ้ามีความจำเป็นให้ใช้สารเคมีฉีดพ่นเฉพาะจุดที่พบการระบาด เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อรา ให้ใช้สารเคมีควบคุมโดยสารเคมีที่แนะนำ ได้แก่ อิติเฟนฟอส ๕๐% EC อัตรา ๒๐-๒๕ ซีซี ผสมน้ำ ๒๐ ลิตรหรือบลาสติซิดิน-เอส ๒ % EC อัตรา ๒๐-๒๕ ซีซี ผสมน้ำ ๒๐ ลิตร ทั้งนี้การใช้สารเคมีให้ใช้ด้วยความระมัดระวังควรพ่นสลับกันเพื่อป้องกันการดื้อยา

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย

โทรศัพท์ ๐-๔๔๔๙-๑๒๑๖ โทรสาร ๐-๔๔๔๙-๑๐๙๒ ในวันและเวลาราชการ